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 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  โดยเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งจากการประชุมสามารถสรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้  
 1. พิจารณาศึกษากรณีหมู่บ้านจัดสรรมีปัญหาความช ารุดบกพร่อง รวมถึงสาธารณูปโภค
ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน 

 ผู้เสนอเรื่องซื้อที่พักอาศัยกับโครงการสุวรรณภูมิ @ หัวตะเข้ และได้แจ้งให้ช่างของบริษัท 
ผู้จัดสรรที่ดิน เข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดบกพร่อง ซึ่งจากการซ่อมแซมดังกล่าวมีความ
เสียหายอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้แจ้งซ่อมไว้ โดยผู้เสนอเรื่องได้ว่าจ้างให้วิศวกรประเมินความ
เสี ยห าย  โ ดยวิ ศ วกร ได้ ประ เมิ นค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการซ่ อมแซมความ เสี ยหายที่ เ กิ ดขึ้ น ใหม่ 
เป็นจ านวนเงินประมาณ 300,000 บาท แต่บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง 30,000 บาท 
ซึ่งผู้ร้องเสนอเรื่องเหน็ว่าการกระท าดงักล่าวไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้อยู่อาศัย จึงได้แจ้งความลงบนัทึกประจ าวนั 
ณ สถานีตรวจในพื้นที่ นอกจากนี้ ผู้เสนอเรื่องได้ยื่นเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคได้นัดผู้ เสนอเรื่องและบริษัทฯ เจรจาไกล่เกลี่ย 
แต่คู่กรณีไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้เสนอเรื่องถอนแจ้งความก่อนจึงจะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขในส่วนที่ช ารุดบกพร่อง แต่ผู้เสนอเรื่องไม่ยอมถอนแจ้งความ และในส่วนของการ
ร้องเรียนเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนั้น 
ผู้เสนอเรื่องมีความประสงค์ใช้สิทธิด าเนินคดีทางศาลด้วยตนเอง ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจึงยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว    

 เมื่อที่ประชุมรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริ ง จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้วได้มีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ ให้ผู้พักอาศัยแต่ละรายรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น และเจรจาร่วมกับบริษัท 
ผู้จัดสรรที่ดิน เพ่ือก าหนดวัน เวลา ในการซ่อมแซมความช ารุดบกพร่อง อีกทั้ง การให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องคดีแทนแม้จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ แต่จะท าให้ผู้บริโภค
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

 มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคและมีความเป็นธรรมกับบริษัท 

ผู้จัดสรรที่ดินจึงมีมติให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณากรณีดังกล่าวอีกครั้งในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ทั้งนี้ 
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2. พิจารณาศึกษากรณีบริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมร่วมกับผู้แทนจ าหน่าย
เผยแพร่ข้อความลงใน Social Media หลอกลวงให้ผู้บริโภคเชื่อว่าลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนมาก 

 ผู้ เสนอเรื่องชี้แจงว่า บริษัท พรีม่า มายา จ ากัด  มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าผ่านแม่ทีมและมีค่าสมัคร
สมาชิก 3,900 บาท และจะได้สินค้าจ านวนหนึ่ง  อีกทั้งมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ว่าหากสมัคร
สมาชิกและจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ จะมีรายได้เพ่ือน าไปซื้อทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เมื่อมีประชาชน
หลงเชื่อและสมัครสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น บริษัทฯ ได้ปรับค่าสมัครสมาชิกจากเดิม 3,900 บาท 
เป็น 6,000 บาท นอกจากนี้ สมาชิกหรือแม่ทีมบางรายได้มีการโฆษณาชวนเชื่อว่าหากสมัครสมาชิก 
6,000 บาท ภายใน 3 เดือนจะมีก าไร 15 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ
เบื้องต้นของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่า บริษัทฯ ยังไม่เคยยื่นค าขอจดทะเบียน  
เพ่ือประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค   

  ส าหรับการด าเนินคดีกับบริษัท พรีม่า มายา จ ากัด นั้น กองบัญชาการต ารวจสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ด าเนินคดีไปแล้วประมาณ 10 คดี โดยเป็นการด าเนินคดีเฉพาะ
แม่ทีมเพ่ือตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีการจ าหน่ายสินค้าได้ตรงตามที่โฆษณาไว้หรือไม่  ส่วนการ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เป็นความผิดฐานข าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
นอกจากนี้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ได้สั่งระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและด าเนินคดีกับบริษัท พรีม่า มายา จ ากัด และบุคคลที่เป็น 
ผู้จ าหน่าย ตามฐานความผิดมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จ านวน 10 ราย 
รวมจ านวนผู้กระท าผิด 11 ราย 11 ช่องทาง  

 ทั้งนี้ หากการสืบสวนสอบสวนหลักฐานหรือข้อมูลกรณีดังกล่าวพบว่าเป็นความผิดที่ ม ี
มูลฐานที่ชัดแจ้ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติก็จะรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
เมื่ อที่ประชุมรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริ ง  จากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องแล้วได้มีข้อสั ง เกต 

และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ปัจจุบันมีผู้บริโภคหลงเชื่อโฆษณาและได้รับความเสียหายจากธุรกิจลักษณะดังกล่าว 

เป็นจ านวนมาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการด าเนินงานในเชิงรุก โดยต้องสอดส่องมิให้
ผู้ประกอบการด าเนินการในลักษณะหลอกลวงหรือฉ้อโกงประชาชน อีกทั้งควรประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกัน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 

 
 
                  นางสาวพิกุลรัตน์  หนูคง 

วิทยากรช านาญการพิเศษ 
ผูส้รุปผลการประชุม 


